

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๑๒๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
กลุ่มนโยบายและแผน เลขที่ทะเบียนรับหนังสือ 41499
วันที่ 28 เดือน พ.ย. ปี 67 เวลา 15.23
งานวิเคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ฐิตพร.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมอบปี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนใช้จ่ายลักษณะงบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนทั่วไป กั้นไว้เบิกเหลือมอบปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ กระทบต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งสถานศึกษาได้ส่งคำขอรับงบประมาณ สนับสนุนเงินอุดหนุนใช้จ่ายลักษณะงบลงทุน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ให้ฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่มีความขาดแคลน และประสบภัยธรรมชาติ ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสภาพปกติ สามารถปฏิบัติงาน และสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมอบปีงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับ โรงเรียนปกติ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟู อาคาร สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคที่ประสบภัยธรรมชาติ และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาตามความขาดแคลน และ ที่ประสบภัยธรรมชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรร

หรือการเปลี่ยนแปลง...

“เรียนดี มีความสุข”

หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ในการก่อสร้างปรับปรุงต่าง ๆ ให้ดำเนินการบนพื้นที่ที่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายแล้ว และจะก่อกำหนดผู้กักต้อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๙ - ๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ planbud3.obec@gmail.com

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาตามความขาดแคลน และที่ประสบภัยธรรมชาติ

ลำดับ	สังกัด	รายการ	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ
1	สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)	กุยบุรี	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	รายการ	78,000
2	สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	บ้านหนองเกด	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	รายการ	46,000
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2							2	รายการ	124,000

